

# DANH SÁCH CHỜ BỐC THĂM DÀNH CHO CƯ DÂN PPS CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

## Danh sách chờ bốc thăm là gì?

Việc tuyển sinh vào hầu hết các chương trình chuyên biệt của PPS được thực hiện thông qua hình thức bốc thăm hàng năm. Nếu có nhiều học sinh đăng ký bốc thăm hơn số chỗ còn trống thì những học sinh không nhận được lời mời sẽ được đưa vào một hoặc nhiều danh sách chờ. Sau khi cuộc bốc thăm đã diễn ra, những học sinh đăng ký mới cũng có thể được thêm vào danh sách chờ.

## Danh sách chờ có hiệu lực trong bao lâu?

Danh sách chờ được mở đến hết tháng Chín ở hầu hết các trường. Danh sách chờ tại các chương trình thay thế và các trường chọn lọc khác có thể sẽ vẫn mở sau tháng Chín.

## Làm cách nào để tìm số thứ tự trong danh sách chờ của học sinh con tôi?

Số thứ tự trong danh sách chờ thay đổi đáng kể sau khi kết quả bốc thăm được công bố và một số gia đình từ chối lời mời của họ, vì vậy thông tin chi tiết về danh sách chờ không có sẵn ngay lập tức. Bắt đầu từ Ngày 29 tháng 5, quý vị sẽ nhận được một mật mã duy nhất và có thể truy cập Xem Danh Sách chờ thông qua [pps.net/schoolchoice](https://pps.net/schoolchoice). Quý vị cũng có thể liên hệ với Trung Tâm Tuyển Sinh và Chuyển Trường bắt đầu từ Ngày 29 tháng 5 năm 2024 để tìm hiểu số thứ tự trong danh sách chờ của con em. Vui lòng không liên hệ với trường mà quý vị yêu cầu vì họ không có thêm thông tin về danh sách chờ.

## Thứ tự danh sách chờ được xác định như thế nào?

Các ưu tiên bốc thăm được mô tả trong chính sách PPS 4.10.051 và cũng xác định thứ tự danh sách chờ.

- Ưu tiên hàng đầu dành cho những học sinh hội đủ điều kiện là anh chị em ruột cùng ghi danh tại các chương trình lựa chọn chuyên môn và song ngữ.
- Tại hầu hết các chương trình, những học sinh đáp ứng các nguyên tắc về tư cách hội đủ điều kiện theo thu nhập cũng được ưu tiên bốc thăm. Khả năng hội đủ điều kiện về thu nhập là ưu tiên cao nhất tại trường Metropolitan Learning Center và ACCESS Academy.
- Những học sinh đăng ký còn lại được phân vào các chỗ còn trống hoặc một vị trí trong danh sách chờ bằng cách sử dụng số được tạo ra ngẫu nhiên và một trọng số nhỏ về cân bằng giới tính.

## Số thứ tự trong danh sách chờ của học sinh con tôi có thay đổi không?

Nếu còn chỗ sau khi cuộc bốc thăm đã diễn ra, lời mời sẽ được đưa ra bắt đầu từ đầu danh sách chờ. Mặc dù học sinh con quý vị có thể chuyển lên phía trên danh sách chờ, nhưng các em cũng có thể chuyển xuống phía dưới nếu những học sinh mới được thêm vào danh sách chờ có ưu tiên bốc thăm cao hơn (chẳng hạn như anh chị em ruột hoặc học sinh hội đủ điều kiện được ưu tiên theo thu nhập). Có thể tăng thêm trọng số cho những học sinh có hoàn cảnh cần ưu ái đã được xác nhận.

### **Hoàn cảnh đặc biệt trong danh sách chờ là gì?**

Hoàn cảnh đặc biệt trong danh sách chờ là một tình huống khẩn cấp gây ra mối quan ngại tiềm tàng về sức khỏe, an toàn hoặc giáo dục nghiêm trọng cho học sinh. Hoàn cảnh đặc biệt phải được Trung Tâm Tuyển Sinh Và Chuyển Trường xác nhận.

Ví dụ, một học sinh đã đăng ký vào một trường trung học kỹ thuật ở một tiểu bang khác và mới chuyển đến Portland sẽ hội đủ điều kiện được xét là có hoàn cảnh cần ưu ái để được vào Trường Trung Học Bách Khoa Benson vào giữa năm. Tương tự, những học sinh là người bản ngữ yêu cầu tham gia hoặc duy trì chương trình song ngữ sẽ hội đủ điều kiện được xét là hoàn cảnh đặc biệt.

Tuy nhiên, những lý do như đi học cùng bạn bè hoặc thất vọng khi không nhận được lời mời qua bốc thăm thường không được coi là hoàn cảnh đặc biệt.

### **Làm cách nào để yêu cầu xét hoàn cảnh đặc biệt cho học sinh con tôi?**

Nếu quý vị nộp đơn yêu cầu trong quá trình bốc thăm và muốn thông tin về hoàn cảnh đặc biệt mà quý vị đưa vào đơn đăng ký bốc thăm của mình để được xem xét, vui lòng gửi email đến địa chỉ [enrollment-office@pps.net](mailto:enrollment-office@pps.net), đồng thời bao gồm tên và ngày sinh của học sinh.

Nếu quý vị đã đăng ký tham gia bốc thăm nhưng không đưa thông tin hoàn cảnh đặc biệt vào thời điểm đó, vui lòng [hoàn tất biểu mẫu này](#).

Nếu chưa nộp đơn xin chuyển trường, quý vị có thể nộp đơn đăng ký ghi danh mở, bao gồm thông tin về hoàn cảnh đặc biệt, bắt đầu vào Ngày 29 tháng 5 năm 2024.

### **Hoàn cảnh đặc biệt trong danh sách chờ được xác định như thế nào?**

Nhân viên Trung Tâm Ghi Danh Và Chuyển Trường xem xét các yêu cầu, trao đổi ý kiến với nhân viên nhà trường khi cần thiết. Gia đình sẽ được thông báo liệu học sinh có hội đủ điều kiện được ưu tiên trong danh sách chờ hay không, thường là trong vòng 1-3 tuần. Nếu yêu cầu bị từ chối, gia đình sẽ nhận được thông tin về cách thức kháng nghị quyết định đó.

**Tìm hiểu thêm về các ưu tiên bốc thăm tại <https://www.pps.net/Page/10521>.**

### **Chi tiết về Danh Sách Chờ và Ghi Danh Mở, từ Chỉ Thị Hành Chính [4.10.054-AD](#):**

II(3)(a): Yêu cầu chuyển trường thông qua bốc thăm phải được nộp trước thời hạn chuyển trường hàng năm thì mới được xem xét. Sau cuộc bốc thăm, các yêu cầu chuyển trường mới sang các trường và chương trình xét theo kết quả bốc thăm sẽ được thực hiện thông qua đơn đăng ký ghi danh mở.

IV(10): Sau vòng bốc thăm, các trường và chương trình xét theo kết quả bốc thăm còn chỗ trống sẽ mở cửa tiếp nhận chuyển trường thông qua đơn đăng ký Ghi Danh Mở. Những học sinh đăng ký Ghi Danh Mở vào các trường và chương trình xét theo kết quả bốc thăm không còn chỗ trống sẽ được thêm vào danh sách chờ dựa trên ưu tiên bốc thăm và trọng số.

VI (1): Hệ thống bốc thăm tập trung tạo ra danh sách chờ cho từng trường và chương trình xét theo kết quả bốc thăm có số học sinh đăng ký lớn hơn số chỗ trống. Danh sách chờ dựa trên

các yếu tố trọng số và ưu tiên giống như việc bốc thăm. Sau cuộc bốc thăm, những học sinh đăng ký Ghi Danh Mở có thể được đưa vào danh sách chờ nếu hiện tại không còn chỗ trống phù hợp theo khối lớp tại trường mà học sinh đăng ký yêu cầu. Có thể tăng thêm trọng số cho những học sinh đăng ký Ghi Danh Mở có hoàn cảnh cần ưu ái đã được xác nhận.

VIII(1): Một gia đình có thể kháng nghị quyết định từ chối chuyển trường theo đơn yêu cầu hoặc xếp hạng danh sách chờ bốc thăm của ETC bằng cách gửi thư giải thích lý do kháng nghị và bất kỳ thông tin hoặc tài liệu bổ sung nào. Đơn kháng nghị có thể được đưa ra dựa trên hai lý do: (a) Trường học hoặc ETC không tuân theo các thủ tục chuyển trường đã thiết lập hoặc (b) Thông tin quan trọng mới liên quan đến hoàn cảnh cần ưu ái.